



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุและงานรื้อถอน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ  
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคาร  
โรงเก็บพัสดุและงานรื้อถอน ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนราคากลาง  
ของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงิน 986,700.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการ และได้แจ้งเวียน  
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  
ของทางราชการ
3. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอการรายอื่น ณ วันปิดใบแจ้งความสอบ  
ราคา หรือไม่เป็นผู้ที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (ตามบทนิยาม)
4. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่  
รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคา จะต้องมิใช่ระบุใบใบรับแบบฟอร์มใบสอบราคาเท่านั้น จะโอนหรือขาย  
ต่อให้บุคคลอื่น เป็นผู้ยื่นเสนอราคาแทนตนไม่ได้ เว้นแต่ จะได้รับความยินยอมจาก การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาค ก่อนวันยื่นซองเสนอราคา และผู้มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาเท่านั้น จะต้องเป็นผู้สัญญา  
ในการทำสัญญาเช่า เมื่อได้รับการพิจารณาสั่งจ้าง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อว่าเป็นผู้สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง  
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ  
ปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย  
ของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ซึ่งมี  
มูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) ขึ้นไป กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้รับจ่ายผ่านบัญชีเงินธนาคาร  
เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเป็นเงินสดได้ และให้จัดทำ  
บัญชีแสดงรายรับรายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ  
นิติบุคคลเป็นผู้สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ  
ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน และกำหนดเปิดซองสอบราคา  
ในวันเดียวกันตั้งแต่วันที่ 10.15 น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนใจจะเสนอราคางานดังกล่าว โปรดติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับแบบฟอร์ม  
ใบสอบราคา ได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0-5369-  
5013,0-5369-5014 ต่อ 16020 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2558  
ในวันเวลาทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 16.00 น. หรือสามารถดูรายละเอียดสอบราคาได้ที่ Website  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และ [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558



(นายจรัส ทองบุญ)

ผู้จัดการการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแม่ฮ่องสอน